

**THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỈNH THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội, lãnh đạo tỉnh trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi với các hộ nông dân xã Minh Châu, huyện Ba Vi (Thành phố Hà Nội).



Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành phố Hà Nội, lãnh đạo tỉnh tham quan hộ chăn nuôi bò xã Minh Châu, huyện Ba Vi (Thành phố Hà Nội).



Các đại biểu tham quan đàn bò của các hộ nông dân xã Minh Châu, huyện Ba Vi (Thành phố Hà Nội).

Toàn huyện có gần 150 trang trại bò với quy mô 20 con trở lên, trong đó có trang trại chăn nuôi, vỗ béo từ 80 - 100 con trở lên. Điểm nổi bật trong phát triển chăn nuôi bò thịt tại huyện Ba Vi là công tác cải tạo, nâng cao chất lượng giống bò. Hàng năm, có trên 15.000 bê lai các giống bò chuyên thịt năng suất, chất lượng cao như: BBB, Agus, Zebu, Bratmam, Wagyu... được sinh ra từ chương trình thụ tinh nhân tạo. Cùng với đó, địa phương đã chú trọng liên kết, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với một số doanh nghiệp để phát triển đàn bò chất lượng, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện đầu ra ổn định cho người chăn nuôi; đồng thời phối hợp với các đơn vị triển khai chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi như: mô hình vỗ béo bò, ủ rơm bằng Urê, đệm lót sinh học, phát triển trồng cỏ năng suất, chất lượng...

Đoàn công tác đã đến tham quan, tìm hiểu thực tế mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao tại xã Minh Châu, huyện Ba Vi. Tính đến năm 2019, xã đã phát triển đàn bò chất lượng cao với tổng số gần 4.000 con, trong đó chủ yếu là giống bò lai F1 Wagyu. Hàng năm, xã Minh Châu cung cấp cho các địa phương trên 1.000 con bò giống và bò thịt. Xã Minh Châu còn phối hợp với

Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội và Công ty T&T 159 tổ chức thu mua bò cho người dân, trung bình giá cao hơn từ 3 - 4 triệu đồng/con so với bán cho thương lái.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề cho phát triển chăn nuôi lợn trong cả nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng, đòi hỏi các địa phương phải tính đến bài toán tái cơ cấu ngành Nông nghiệp cũng như chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi. Qua nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình chăn nuôi bò theo mô hình liên kết sản xuất tại tỉnh Hòa Bình và Thành phố Hà Nội, cũng như với các điều kiện tự nhiên thuận lợi, trình độ dân trí cao, hạ tầng nông nghiệp tốt, thị trường tiêu thụ tại chỗ khá dồi dào, Thái Bình hoàn toàn có thể phát triển chăn nuôi bò chất lượng cao. Cùng với Hà Nội, Thái Bình cần hướng đến sản xuất bò thịt và bò giống, hình thành một ngành kinh tế về khai thác giá trị, phát triển chăn nuôi bò, trở thành trung tâm chuyển giao kỹ thuật trong chăn nuôi bò với mục tiêu cho toàn quốc và Đông Nam Á.

Theo đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Muốn phát triển đàn bò chất lượng cao, Thái Bình phải thiết lập hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, lấy doanh nghiệp làm nòng cốt, nông dân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hợp tác xã; chăn nuôi bò đáp ứng được 3 trụ cột kinh tế (khai thác tối đa, chú ý sinh kế cho người dân và bảo đảm môi trường). Ngoài ra, địa phương cần chú trọng áp dụng khoa học công nghệ vào tất cả các khâu sản xuất, chăn nuôi; phương thức sản xuất bền vững trong cơ chế thị trường. Đồng chí kỳ vọng

Hà Nội và Thái Bình sẽ là hạt nhân trong chăn nuôi trong khu vực đồng bằng sông Hồng, từ đó hình thành thương hiệu trong những trung tâm lớn phát triển chăn nuôi bò trong nước, hướng đến khu vực Đông Nam Á. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết đồng hành cùng các địa phương trong triển khai thực hiện đề án này.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Với tiềm năng,

lợi thế của một tỉnh đồng bằng, Thái Bình đang thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tính đến bảo đảm sinh kế cho người dân và phát triển kinh tế bền vững. Hiện nay, Thái Bình đã bước đầu thảo luận, nghiên cứu xây dựng đề án "Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành phố Hà Nội hỗ trợ Thái Bình hoàn thành đề án, hoạch định cơ chế, chính sách và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thành phố Hà Nội tiếp tục kết nối, hợp tác cùng phát triển, Thái Bình và Hà Nội sẽ tạo vùng liên kết sản xuất trong phát triển ngành Nông nghiệp chất lượng cao nói chung, chăn nuôi đại gia súc nói riêng.

Nhân dịp này, Thành phố Hà Nội đã tặng tỉnh Thái Bình 100 con bò giống lai Sind với mong muốn từ đàn bò này, Thái Bình có thể nhân rộng đàn bò, đưa đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.



Đàn bò của các hộ nông dân xã Minh Châu, huyện Ba Vi (Thành phố Hà Nội).

**TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH...** (Tiếp theo trang 1)

Từ chỗ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ bước lên địa vị làm chủ là thành quả chứa đựng giá trị lớn nhất của cách mạng do Đảng lãnh đạo. Vì vậy, "đối với dân, ta đúng có làm điều gì trái ý dân". Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân. Nhân dân làm chủ là mục đích, đồng thời là động lực của cách mạng. Làm chủ là quyền thiêng liêng của Nhân dân không ai có thể xâm phạm. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho có năng lực làm chủ, biết hướng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân, muốn vậy, thì phải nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Theo Bác: "Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân".

Trong mối quan hệ giữa dân và Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: dân là chủ và dân làm chủ thì Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên là đầy tớ và làm đầy tớ cho dân. Dân chủ trong xã hội Việt Nam được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Dân chủ thể hiện trên lĩnh vực chính trị là quan trọng nhất, nổi bật nhất và được biểu hiện tập trung trong hoạt động của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi dân chủ thể hiện ở việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong việc xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng tới việc xây dựng Đảng với tư cách là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Xây dựng Mặt trận với vai trò là liên minh chính trị tự nguyện của tất cả các tổ chức chính trị - xã hội vì mục tiêu chung của sự phát triển đất nước. Quan điểm nhất quán của Chủ tịch

Hồ Chí Minh là có bảo đảm và phát huy dân chủ ở trong Đảng thì mới bảo đảm được dân chủ của toàn xã hội. Quyền lãnh đạo của Đảng được xuất phát từ sự ủy quyền của giai cấp công nhân, của dân tộc và của nhân dân. Đảng trở thành hạt nhân chính trị của toàn xã hội là nhân tố tiên quyết để bảo đảm tính chất dân chủ của xã hội. Dân chủ trong Đảng trở thành yếu tố quyết định tới trình độ dân chủ của toàn xã hội.

Như vậy, dân chủ và dân làm chủ là cốt lõi trong khái niệm dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Quan điểm trên thể hiện nội dung cơ bản mà nhân loại tiến bộ thừa nhận: dân chủ nghĩa là quyền lực thuộc về Nhân dân. Theo quan điểm của Người còn cho thấy, dân chủ là một hình thức nhà nước, một thiết chế xã hội và quyền lực thuộc về Nhân dân, trong đó, bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là vì con người, phục vụ con người, phục vụ xã hội trên tinh thần của chủ nghĩa Mác

- Lênin. Cốt lõi của dân chủ xã hội chủ nghĩa là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể hiện ở bốn mặt gắn bó mật thiết với nhau: Bảo đảm dân quyền, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, nắm vững dân tâm. Bốn mặt đó là thước đo trình độ làm chủ của Nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, các tổ chức đảng và các cấp chính quyền phải tập trung giải quyết những bức xúc, cũng như những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải thuận lòng dân, xuất phát từ lợi ích của dân, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân sẽ khơi dậy được sức mạnh tiềm tàng và quyền lực thuộc về Nhân dân. Để làm được điều đó, Đảng cần phải dựa vào Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân, tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát và

phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương của xã hội. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, hay ngược lại, dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi, hoặc chuyển quyền, đứng ngoài, đứng trên tập thể, đứng trên pháp luật, làm cho Nhân dân bất bình, cần phải bị lên án và loại bỏ. Mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào, phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Phải gần dân và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo, đói. Không chỉ sẻ chia và đồng cảm, công khổ với Nhân dân, mà còn phải biết tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân, tổ chức, động viên, lãnh đạo Nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo; góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

**BIC CHỈ TRẢ HƠN 264 TRIỆU ĐỒNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI BIDV THÁI BÌNH**

Vừa qua, Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ (BIC Bắc Bộ) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (BIDV Thái Bình) đã tổ chức gặp gỡ và trao hơn 264 triệu đồng tiền bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may gặp rủi ro tại Thái Bình.

Khách hàng được chỉ trả bảo hiểm là ông Đoàn Văn Ninh. Gia đình ông Ninh vay vốn tại Chi nhánh BIDV Thái Bình để mua nhà ở xã hội (đây là loại hình vay có tài sản đảm bảo), đồng thời tham gia bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho toàn bộ khoản vay trên. Cuối năm 2018, ông Ninh không may gặp tai nạn giao thông khi đi làm và bị xe máy đâm phải, cùng chiều tại dốc cầu Bo thuộc Tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình và không qua khỏi.

Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình ông Ninh vào tháng 2/2019, BIC và Chi nhánh BIDV Thái Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên và gấp rút hoàn thiện các thủ tục để chỉ trả bảo hiểm cho khách hàng theo quy định.

Đến nay, vụ tai nạn này vẫn đang được Công an thành phố Thái Bình thụ lý giải quyết, phía người gây tai nạn và gia đình ông Ninh vẫn chưa hòa giải. Tuy nhiên, để giúp gia đình ông Ninh nhanh chóng ổn định cuộc sống, BIC Bắc Bộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện công việc xác minh nguyên nhân tử vong và thực hiện chi trả số tiền hơn 264 triệu đồng (bao gồm dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian làm thủ tục chi trả bảo hiểm và tiền trợ cấp mai táng).

Cùng với việc đồng hành với gia đình khách hàng Đoàn Văn Ninh, trong tháng 4/2019, BIC Bắc Bộ cũng đã chia sẻ khó khăn với khách hàng Trần Thị Yến tại BIDV Thành Nam - Nam Định.



Đại diện lãnh đạo Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ và Chi nhánh BIDV Thái Bình chỉ trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng.

Trong thời gian tới, BIC rất mong muốn sẽ được đồng hành với nhiều khách hàng hơn nữa, đồng thời, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các chi nhánh BIDV để phát triển sản phẩm BIC Bình An trên toàn quốc.

**KHÁM BỆNH, CẤP THUỐC...**

(Tiếp theo trang 1)

\* Trong hai ngày từ 1 - 2/6, Hội Chữ thập đỏ huyện Hưng Hà phối hợp với Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup, Huyện đoàn, Phòng Y tế huyện tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại 2 xã Văn Lang và Hồng Lĩnh.

400 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo của 2 xã Văn Lang và Hồng Lĩnh đã được đoàn khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát túi thuốc gia đình miễn phí trị giá 120.000 đồng/người. Toàn bộ số thuốc do Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí khám chữa bệnh cho các hộ nghèo, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

**Tặng quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho bệnh nhân Bệnh viện Nhi**

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đã kêu gọi các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Từ ngày 30/5 - 2/6, đã có 16 cá nhân, tập thể đến Bệnh viện Nhi chia sẻ, động viên, tặng quà các bệnh nhi và người nhà với trên 500 suất quà, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Điển hình như Giáo sư Chính tòa Thái Bình tặng quà và tiền mặt trị giá 26 triệu đồng; Công ty TNHH Bánh kẹo Bảo Hưng tặng quà và tiền mặt trị giá 20 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed tặng quà và tiền mặt trị giá 20 triệu đồng; Cầu lạc bộ trao vật tư thương, tặng nụ cười tặng quà và tiền mặt trị giá 20,2 triệu đồng...

Các suất quà cùng lời thăm hỏi, động viên chia sẻ đã giúp các bệnh nhi vui tươi hơn, bớt nỗi đau bệnh tật và thiết thời so với các bạn cùng lứa. Đồng thời cảm nhận được niềm vui, tình cảm của người lớn, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội dành cho các em.

HÀ DUNG

**Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình trẻ em đuối nước**

Chiều ngày 31/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình trẻ em bị đuối nước ở phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

Trường hợp bị đuối nước là cháu Trần Minh Dương, sinh năm 2010, trú tại tổ 25 phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau khi tổng kết năm học 2018 - 2019 vào sáng ngày 28/5, chiều cùng ngày cháu Dương cùng một số bạn học Trường Tiểu học Hoàng Diệu rủ nhau ra sông Trà Lý tắm. Đến tối không thấy cháu về, gia đình, địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Sáng ngày 30/5, qua một số nguồn tin, gia đình đã tìm thấy thi thể cháu ở địa phận giáp đê với sông Trà Lý, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

Đề động viên gia đình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố đã đến thăm, hỗ trợ gia đình cháu 2,5 triệu đồng, mong gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Qua trường hợp đuối nước của cháu Trần Minh Dương, các cấp, các ngành và các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, tuyên truyền tới các gia đình quan tâm hơn đến việc phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

NGUYỄN CƯỜNG

**LIÊN GIANG Rác thải chiếm lòng, lề đường**

Trên địa bàn xã Liên Giang (Đông Hưng), một số người dân thiếu ý thức vứt rác tràn lan hai bên đường ĐH45 đoạn Cánh đồng từ Liên Giang đi Phú Lương, An Châu (Đông Hưng) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, cản trở giao thông. Con đường vào cánh đồng thôn Ba Vi được đổ bê tông tạo điều kiện để bà con sản xuất nhưng gần một năm nay cũng bị chiếm dụng để đổ rác. Rác chiếm 1/2 đường, bốc mùi hôi thối, bà con ra đồng sản xuất nhất là vào thời vụ thu hoạch gặp nhiều khó khăn nên rất bất bình. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Liên Giang cần vào cuộc quyết liệt để di chuyển và xử lý rác thải đúng quy định, giữ vững tiêu chí môi trường, xây dựng Liên Giang xanh, sạch, đẹp.

P.V



Con đường nông thôn mới này gần 1 năm nay đã trở thành nơi tập kết rác thải của cả xã.



Đường ĐH45 đoạn từ Liên Giang đi Phú Lương, An Châu rác đổ bừa bãi chiếm lòng, lề đường.